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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 
บริษัท อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (ECF) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียง
รูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ไดใ้หข้อ้มูลต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 ในวนัน้ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2568 เม่ือวนัท่ี 

27 กุมภาพนัธ์ 2568 พร้อมกบัมติแกไ้ขเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2568 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2568 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีมีความส าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 ระหวา่งวนัท่ี 
31 ตุลาคม 2567 – 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไม่มีการเสนอวาระเขา้มาแต่อยา่งใด 

โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 
2568 ท่ีผ่านมา 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน
ช าระแลว้เป็นจ านวน 244,876,412 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 979,505,648 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 434,812,100.25 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด 1,739,248,401 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 

โดยขณะเร่ิมเปิดการประชุม มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้น มาเขา้ร่วมการประชุมจ านวนทั้งส้ิน 33 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้495,278,452 หุน้ เท่ากบัร้อยละ 50.5641 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 
979,505,648 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเองจ านวน 6 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 27 ราย มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 6 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 289,322,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.5376 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

2. ผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 27 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 205,955,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
21.0265 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ซ่ึงขณะน้ีทางบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
แลว้ ดงันั้นจึงขออนุญาตแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อท าหน้าท่ีดูแลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป 
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บริษทัฯ ไดแ้นะน าคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงสกัขีพยานการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 
ดงัมีรายนามต่อไปน้ี  
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก เทอดศกัด์ิ**  มารมย ์ ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี**  โสคติยานุรักษ ์ ประธานกร รมกา รตร วจสอบ  ก รรมกา ร อิ สร ะ  ป ระ ธ าน

กรรมการบริหารความเ ส่ียง และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั  ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
  กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
5. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ 
6. นายกิตติพชัญ ์ สุขสวสัด์ิ  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ฯ  แ ล ะ ผู ้ มี อ  า น า จ ล ง น า ม 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นายพชรฐณพงษ  สุขสวสัด์ิ  กรรมการผู ้มีอ  านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู ้จัดการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
*จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจ านวนกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน  
**โดยมี พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 นายวลัลภ สุขสวสัด์ิ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวชนกพรพรรณ  ใครสาครี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี 
  และการเงิน) 

2. นางสาวจิดาภา  ศรีสูงเนิน  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
 

ตวัแทนหัวหน้าส านกังานและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 จาก บริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ากดั  

1. นางมณัฑนา สุภานุรักษ ์  
2. นายสุรภาพ  นาฏประเสริฐ  
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ส านักกฎหมายกฤตธรรม บริษทัท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงการ
ประชุม เพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

1. นายฐานนัดร์ เจริญฤทธ์ิ  
2. นางสาวศิริลกัษณ์ แยม้พยงุ  

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 
1. นางสาวสาริสา  ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทัฯ และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 
อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นายสมบติั  กลุสถิตพร  
 

ทั้งน้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 คร้ังน้ี เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech 
Connect ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง
หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จดัให้มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรั้บ
การรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ท่ีผา่นการรับรอง (Certification) และ 
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self- Assessment) จาก

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) แลว้ 
 ท าหนา้ท่ีในการจดัประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงส าหรับการประชุม โดยจดัสถานท่ี

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ส านักงานสาขาการตลาด เลขท่ี 25/28 หมู่ 12 
ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  

 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก เทอดศักด์ิ มารมย ์ประธานกรรมการบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ี เป็น
ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 และขอมอบหมายให้นางสาว
สาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษทัฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงส าหรับ
การประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป               

เลขานุการบริษทัฯ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอช้ีแจงเก่ียวกบั
กติกาการประชุม วธีิการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียง และวธีิการค านวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
กตกิาการประชุม 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยให้
นบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน
เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
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เป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง
ท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

3. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะบางท่านอาจจะเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชุมทันและวาระท่ี
เหลืออยูเ่ท่านั้น 

โดยหากท่านผูถื้อหุ้นมีการขอ Username และ Password ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจดัส่ง
แบบฟอร์มมอบอ านาจแบบ ข. ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแลว้ ระบบจะไม่สามารถให้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการ
ลงคะแนนเสียงได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมและถามค าถามต่อท่ีประชุมได ้ 

 
วธีิการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวธีิการถามค าถามหรือแสดงความคดิเห็น มดีงันี้   

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนับ
คะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดง
ช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้น
หรือผูท่ี้ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้ งหมดท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียง
ลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ไดอ้อก
เสียงลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือวา่ท่านผูถื้อหุ้น “เห็นดว้ย” กบัวาระนั้น ๆ และการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ขได ้จนกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษทัให้เวลาใน
การลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศ
ผลของวาระนั้นใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย โดยใชอี้เมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัในการยืนยนัตวัตนในการ
มอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผูม้อบฉันทะให้ในบัญชีผูใ้ช้งานเดียวกัน เวน้แต่หรือใช้อีเมลและเบอร์
โทรศพัท์ในการยืนยนัตวัตนต่างกนั ระบบจะไม่รวมรายช่ือผูม้อบฉันทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชีผูใ้ช ้
หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืน ๆ ใหก้ดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ม “เปล่ียนบญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านใน
บญัชีของมอบฉนัทะรายอ่ืน ๆ โดยการเปล่ียนบญัชี ระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนออกจากองคป์ระชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของ
ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระท่ี
เหลือทนัที อยา่งไรก็ตามการออกจากองคป์ระชุมในวาระใดวาระหน่ึง จะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการในระบบ 

 
  



 

หนา้ท่ี 5 

การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม 
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษทัฯ จะก าหนดระยะเวลาจนกว่าจะไม่มีผูส่้งค าถามเขา้มา
เพ่ิมเติม ต่อวาระการประชุมส าหรับการส่งค าถาม โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น 
จากนั้นกดปุ่ม “ค าถาม” โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คือ 

a. สอบถามผ่านขอ้ความ โดยสามารถพิมพข์อ้ซักถามท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งค าถาม” โดยบริษทัจะ
อ่านและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป อยา่งไรก็ดี หากมีค าถามท่ีถูกส่ง
เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม  

-  สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด 
“ตกลง” เพื่อยนืยนัการจองคิว โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ช่ือ-นามสกุลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไดรั้บ
สิทธ์ิในการถามค าถาม จากนั้นใหท่้านท าการเปิดไมโครโฟนและกลอ้งของท่าน ก่อนผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะ
สอบถามค าถาม ขอให้ท่านแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะก่อนถามค าถาม
ทุกคร้ัง เพ่ือบริษทัสามารถน ามาบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัภาพและเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือ
หม่ินประมาทผูอ่ื้น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอ่ืน 

2. ในกรณีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลา
การประชุม รบกวนให้ผูถื้อหุ้นท าการสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการตอบค าถาม 
หรือน าค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบไวห้นา้เวป็ไซตข์องบริษทั 

3. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการใชง้านระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบติัตาม
ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าท่ี Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official : 
@inventechconnect 

4. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล เพ่ือกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ
ส ารองต่อไป 

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบนัทึกภาพน่ิง 
เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม การบริหารจดัการ
การประชุม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ข้ึนเวบ็ไซต์ เพ่ือป้องกันเร่ืองกฎหมายการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล PDPA 

ส าหรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 e One Report) บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่
ผูถื้อหุน้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีน้ีในรูปแบบ QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวแลว้ 

ท่านผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาขอ้มูลนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ส าหรับการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษทั www.eastcoast.co.th/นักลงทุนสัมพนัธ์/การก ากับดูแลกิจการ หัวขอ้ นโยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลนกัลงทุนและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 



 

หนา้ท่ี 6 

 เลขานุการบริษทัฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ดงัน้ี                
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
เลขานุการบริษทัฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมวนัน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2568 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอค าถามล่วงหน้า จนถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2568 ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่ไดรั้บค าถามล่วงหน้าเขา้มา
แต่อย่างใด 

นอกจากน้ีการจดัประชุมที่เกิดข้ึนในแต่ละวาระ สอดคลอ้ง ถูกตอ้ง และเป็นไปตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
กฎหมายก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแลแลว้ และในวาระที่มีการ
น าเสนอจากคณะกรรมการชุดย่อย บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ความคิดเห็น มติเห็นชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยไดแ้สดงรายละเอียดต่าง ๆ ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผู ้
ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

เลขานุการบริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด โดยเรียงตามล าดบัรวม
ทั้งส้ิน 11 วาระ 

โดยในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัต่อไปน้ี 
คุณสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีประเดน็

สอบถามว่ าการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2568 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ในคร้ังนีจั้ดขึน้ท่ีใด 
เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบค าถามในประเดน็ดังกล่าวว่า การจัดประชุมในคร้ังนีเ้ป็นการจัดประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) โดยใช้ห้องประชุม บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขา 2 อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานท่ีใช้ในการถ่ายทอดสด 

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 
วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2568 เม่ือวนัที ่5 มนีาคม 2568 

เลขานุการบริษทัฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1/2568 ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2568 โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

โดยมีส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2568 ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการส าหรับวาระน้ีตามท่ีปรากฎในหนังสือเชิญ
ประชุมได ้รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
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โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2568  ของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5  
มีนาคม 2568  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 459,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 

ถึง วนัที ่31 ธันวาคม 2567  
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในรอบปีบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2567 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ท่ีผ่านมา รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ปรากฏตามเอกสารแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 e One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผู ้
ถือหุน้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม    

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระน้ี
ขอเชิญ นายพชรฐณพงษ สุขสวสัด์ิ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ในรอบปี 2567 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2567 โดยสรุปไดด้งัน้ี 
ข้อมูลพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา และ

ทิศทางของปี 2568 
ในช่วงปี 2567 และปีก่อนหนา้ท่ีผ่านมา เกิดภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยซ่ึงมีมา

อยา่งต่อเน่ือง นบัจากเร่ือง COVID-19 สงครามระหวา่งรัสเซีย - ยเูครน ปัญหาเงินเฟ้อ และอตัราค่าแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
จนกระทัง่ในปัจจุบนัมีสงครามทางการคา้ระหวา่งประเทศ โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดฝ่้าฟันวิกฤติต่าง ๆ 
มาอยา่งต่อเน่ือง และไดด้ าเนินการ และแกไ้ขปัญหาอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส  
COVID-19 อาทิ เร่ืองการเดินทางต่าง ๆ ผลกระทบจากสงครามท่ีส่งผลต่อราคาน ้ ามนั การขนส่ง ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุน
ทั้งหมด รวมทั้งนโยบายของทางภาครัฐในปัจจุบนัซ่ึงจะเห็นไดว้า่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ ยงัไม่มีความ
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ต่าง ๆ ให้กลบัมา 

ผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในรอบปี  2567 ที ่ผ่านมา 
รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ก็มีความมุ่งมัน่ และพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มาอยา่งต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ี ในปี 
2568 มีปัญหาใหม่อนัไดแ้ก่ ปัญหาสงครามทางการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้แต่
บริษทัฯ ก็ยงัคงมีความมุ่งมัน่ พยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยในปี 2568 บริษทัฯ 
มีแนวทางในการบริหารท่ีจะตอ้งให้ส าคญั ดงัน้ี 

1. บริหารจดัการองคก์รให้ดีท่ีสุด เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมปัจจยัภายนอกได ้แต่จะพยายาม
บริหารจดัการเร่ืองราวภายในบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2. บริษทัฯ มีแผนการปรับปรุง/พฒันาสินคา้ต่าง ๆ ให้มีความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั 

3. บริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไปที่การบริหารจดัการตน้ทุน โดยมีแผนงานท่ีจะลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็นลงให้มาก
ท่ีสุด อาทิ ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนทางดา้นแรงงาน ฯลฯ 

4. บริษทัฯ จะผลกัดนัองคก์รให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว และทนั
ต่อเหตุการณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถรับมือต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

ดงันั้น ในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะพยายามมองหาโอกาส และส่ิงใหม่ ๆ รวมถึงพยายามสร้าง
ผลตอบแทน ผลก าไรให้กบับริษทัฯ ให้สูงสุด ให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งรอบคอบและ
ระมดัดระวงัต่อไป 

 
ข้อมูลโรงงานและพื้นที่ผลิตของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

บริษทัฯ มีการพฒันาแหล่งผลิตสินคา้ของบริษทัฯ ทั้งหมด ประกอบดว้ย  
โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยูที่่อ  าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของส านกังานใหญ่ และส่วนการผลิต

เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบดว้ยตนเองท่ีท าจากไมป้าร์ติเคิลบอร์ด และไม ้MDF มีขนาดพ้ืนท่ี 43 ไร่ 
โรงงานแห่งท่ี 2 ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง: ท่ีตั้งของโรงงานผลิตไมย้างพาราแปรรูป อบแห้ง 

เฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา กระดาษปิดผิวเพ่ือการตกแต่ง มีขนาดพ้ืนท่ี 54 ไร่ 
ส านกังานการตลาด และโกดงัสินคา้ ตั้งอยูที่่ล  าลูกกา คลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นที่ตั้งส านกังาน

การตลาด และโกดงัสินคา้  ขนาดพ้ืนท่ี 2 ไร่  
ส าหรับในเร่ืองของ CAC ปัจจุบนับริษทัฯ ไดผ้่านการรับรองส าหรับโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ หรือ CAC เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 ท่ีผา่นมา 
ภายหลงัจากท่ีกรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเสนอขอ้มูลแลว้ เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี

ค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งค าถามเขา้มา ซ่ึงในวาระ
น้ีมีผูรั้บมอบฉันทะสอบถามดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีประเดน็
สอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี ้

1. ECF มีกลยทุธ์ และแนวทางอย่างไรท่ีจะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเน่ืองมาแล้ว 2 ปี 
2. ECF มียอดรายได้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทได้มีแผนรับมือกับนโยบาย

ภาษีของทรัมป์ไว้อย่างไรบ้าง 
เลขานุการบริษัทฯ  ได้ตอบค าถามในประเดน็เร่ืองของกลยทุธ์และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามท่ี

กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จงไปก่อนหน้านีท้ั้งหมดรวม 4 ปัจจัย/กลยทุธ์ ด้วยกัน  
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กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามในประเดน็ยอดรายได้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยเร่ิมตั้งแต่เกิดการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ กไ็ด้เลง็เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึน้ ดังนั้นจึงได้มีการกระจายการส่งออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ โดยชะลอการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาน้อยลง และในเร่ืองของการวางแผนรับมือกับสงคราม
การค้า (ด้านภาษี) ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถวางแนวทางท่ีชัดเจนได้ เน่ืองจากต้องรอให้ทางภาครัฐมีแนวทาง และนโยบาย
ท่ีชัดเจนออกมาก่อนว่ามีผลสรุปเป็นอย่างไร ภาคเอกชนจึงจะสามารถวางแผนรับมือต่อไปได้  

ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานทั้งหมด เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดมี
ค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระท่ี 4  

-วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2567 
โดยในวาระน้ีขอเชิญนางสาวจิดาภา ศรีสูงเนิน ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน”) เป็นผูร้ายงานในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ในรอบปี 2567 ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทัฯ และผา่นความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ทั้งน้ี งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปี 2567 ไดแ้สดงอยูใ่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 e One Report) แลว้นั้น 

การพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ไดผ้่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3425 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติั
งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 เน่ืองจากเห็นว่า ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ทั้งน้ีรายงานของผูส้อบบญัชี และงบการเงินดงักล่าว ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2567 หรือแบบ 56-1 e 
One Report ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ประจ าปี 2567 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2568 
 ผูส้อบบญัชีมีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2567 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สรุปสาระส าคญัตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
 

รายการ 

รอบปี 2567 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2567 

รอบปี 2566 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2566 
เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท เพิม่ขึน้/(ลดลง) 
สินทรัพยร์วม 3,880.17 4,033.92 (3.81%) 
หน้ีสินรวม 2,936.41 2,854.17 2.88% 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 943.76 1,179.75 (20.00%) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 239.88 239.88 0.00% 
รายไดจ้ากการขาย – สุทธิ 1,345.82 1,374.50 (2.09%) 
รายไดร้วม 1,363.43 1,390.25 (1.93%) 
ตน้ทุนขาย (1,215.84) (1,127.04) 7.88% 
ค่าใชจ่้ายรวม (1,482.94) (1,424.32) 4.12% 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19.35 16.61 16.51% 
ภาษีเงินได ้ 63.42 37.58 68.77% 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (232.68) (145.98) 59.39% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (231.37) (144.46) 60.16% 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (235.63) (150..74) 56.32% 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (234.33) (149.22) 57.04% 

 

 สรุปสาระส าคญัตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 

รอบปี 2567 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2567 

รอบปี 2566 
ส้ินสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2566 
เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท เพิม่ขึน้/(ลดลง) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (269.03) (163.81) 64.24% 
 

 สรุปค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ปรากฎตามขอ้มูลประกอบการพิจารณาวาระต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ดงัน้ี 
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 โดยภาพรวมในรอบปี 2567 รายไดจ้ากการขายท่ีปรับตวัลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 4 เหลือเพียง 242.62 
ลา้นบาท แบบมีนยัส าคญั เน่ืองจากผลกระทบจากการส่งออกไปยงัประเทศอินดีย  และปัจจยัจากการ
ส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นยงัคงชะลอตวั ท าให้รายไดร้วมปี 2567 มีรายไดป้รับตวัลดลงเล็กน้อย 
(ร้อยละ 2) รวมถึงปัจจยัเศรษฐกิจชะลอตวัในประเทศ ส่งผลใหร้ายไดข้องกลุ่ม Hypermarket ในไตร
มาสท่ี 4 ลดลงเช่นกนั 

 ตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงไตรมาสท่ี 4 เพ่ิมสูงข้ึนมากจนส่งผลต่อภาพรวมท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั เกิดจากการผลกัดนัยอดขายจากสินคา้คา้งนานและการให้ส่วนลดท่ีร้อยละ 10 - 20 รวมถึง
การปรับปรุงสินคา้ระหว่างผลิตเพ่ือสร้างประโยชน์ ท าให้เกิดการสูญเสียจากการแพคสินคา้ใหม่
ประมาณร้อยละ  20 - 25   ส่งผลให้ภาพรวมรายปีมีปัจจยัตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงผลกระทบจาก
ราคาวตัถุดิบและค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สาเหตุของตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงข้ึน เกิดจากตั้งค่าเผื่อดอ้ยค่าสินคา้ลา้สมยัในไตรมาสท่ี 4 เพ่ิมข้ึน 10 ลา้น
บาท (จากการตรวจนบัสินคา้เส่ือมสภาพ) 

 บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 เกิดจากการดอ้ย
ค่าลูกหน้ีการคา้สูงข้ึน 17.2  ลา้นบาท และดอ้ยค่าเงินลงทุนของ ECFH ท่ีขาดทุนเกินทุนและ
ความสามารถในการท าก าไรยงัคงไม่สูงนกั ประกอบกบัตอ้งรอประเมินความสามารถในการท าก าไร
อีกคร้ังในปีถดัไป จึงประเมินดอ้ยค่าเงินลงทุนไว ้ 21.25 ลา้นบาท 

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัส าคญัในรอบปีท่ีผ่านมา ประกอบดว้ย 
ปัจจยัท่ีเกิดจาก COVID-19 เหตุสงครามต่าง ๆ ปัญหาทางค่าเงิน และสงครามทางการคา้ ส่งผลให้ยอดขายชะลอตวัลง และ
การแข่งขนัสูงข้ึนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการขายลดลง เพ่ือรักษาฐานลูกคา้และส่วนแบ่ง
ตลาดท่ีมี ท าให้บริษทัฯ ยงัไม่สามารถผลกัดนัตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึนผ่านราคาขายไปยงัลูกคา้ไดต้ามสมควร โดยตน้ทุน
ทางการผลิตท่ีสูงข้ึนหลกั ๆ มาจากตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจา้งแรงงานท่ีตอ้งปรับข้ึนตามนโยบายของ
ภาครัฐ โดยบริษทัฯ มีพนกังานเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ในช่วงท่ีผา่นมาเกิดผลขาดทุน 

จากท่ีได้น าเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกับ
รายละเอียดของการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2567 ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ โดย
บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชี
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 2567 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2567 ด ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสะสม และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2567 
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับขอ้เท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี 

ดงัน้ี  
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหากบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และบริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดคือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แลว้ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
ประจ าปี 2567 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 มีผลขาดทุนจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ านวน 269.03 ลา้นบาท ตามรายละเอียดของวาระรายงานผลการด าเนินงาน และงบการเงินท่ีไดน้ าเสนอในวาระ
ก่อนหนา้ 

ดงันั้น ทางบริษทัฯ จะขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เน่ืองจากสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจ และ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในขณะน้ี ดงัน้ี 

 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดคือ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แลว้ ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2567 เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 เน่ืองจากมีผลการด าเนินงานท่ี
ขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ 

ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามท่ีไดน้ าเสนอ 

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  
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-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278.452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในวาระน้ี เน่ืองจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบติั ประธานกรรมการสรรหาถึงรอบท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ นายกิตติพชัญ์ สุขสวสัด์ (“คุณกิตติพัชญ์”) ในฐานะกรรมการสรรหา เป็นผูช้ี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คุณกิตติพชัญฯ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ 17 
และ 18 สรุปใจความส าคญัวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมารับต าแหน่งอีกได ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวนทั้งหมด 8 ท่าน ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 
คร้ังน้ี กรรมการท่ีต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ งหมด มี 3 ท่าน โดยรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในรอบน้ีตามมติท่ีไดพิ้จารณาน าเสนอช่ือโดยคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบดว้ย  

1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบติั  
2. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรไดรั้บการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ  โดยน าประกาศข้ึนแสดงในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2567 แต่ปรากฎวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาให้พิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา โดยไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
แลว้เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยเร่ืองขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์และมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมไม ้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ดา้นการเงิน และการบริหารธุรกิจเป็นอยา่งดี ซ่ึงจะส่งผล
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

นอกจากน้ียงัไดพิ้จารณาจ านวนบริษทัฯ ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ด ารงต าแหน่ง พบวา่ไม่มีท่านใดท่ีเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ เกินกวา่ 5 บริษทั และในส่วนของการเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

นอกจากน้ี รศ.ทรงกลด จารุสมบติั จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปี หากไดรั้บการแต่งตั้งในคร้ัง
น้ี (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษทัฯ  เห็นวา่ ท่านไดป้ฏิบติั
หน้าท่ีเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ ์
ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไดก้ าหนดไว ้และมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และพิจารณาตดัสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด ดงันั้นการรักษากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถไวก้บับริษทัฯ จะ
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์ และในส่วนของการเสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ 
เห็นวา่ บุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นเหมาะสมเขา้มาใหพ้ิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังน้ี ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายช่ือบุคคล
ดงัต่อไปน้ี เพื่อใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบติั เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายไพบูลย ์ อรุณประสบสุข เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
3. นายวลัลภ  สุขสวสัด์ิ  เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตามรายละเอียดท่ีน าเสนอมา

และเพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี ในวาระน้ีขอเสนอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายช่ือท่ีจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป 

เลขานุการฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่ 
โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ บริษทัฯ จะพิจารณาอนุมติัเป็น
รายบุคคล) 

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระเป็น
รายบุคคล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รศ.ทรงกลด จารุสมบัต ิ
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,352 99.9999 
2. ไม่เห็นดว้ย 100 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
นายวลัลภ สุขสวสัดิ์  
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร เพิม่เตมิ 1 ท่าน คือ นางณัฏฐิณิชา ศรีจนัทร์ 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในวาระน้ี ขอเรียนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบติั  ประธานกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผูช้ี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ิมเติม 1 
ท่าน คือ นางณฏัฐิณิชา ศรีจนัทร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

รศ.ทรงกลดฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัสามารถเพ่ิมเติมบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมก าลงั และความสามารถในดา้นการพิจารณาและให้ความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จากความรู้ และ
ประสบการณ์การท างานท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ได ้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาแลว้วา่ นางณัฏฐิณิชา ศรีจนัทร์ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเร่ืองขอ้ก าหนดเก่ียวกับผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย 
ซ่ึงจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองอยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไดพิ้จารณากลัน่กรองแลว้
เห็นว่า นางณัฏฐิณิชา ศรีจันทร์ เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  และไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอ
รายช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
เพ่ิมเติม 1 ท่าน คือ นางณฏัฐิณิชา ศรีจนัทร์ ตามท่ีไดน้ าเสนอมา 
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เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เพ่ิมเติม 1 ท่าน คือ นางณฏัฐิณิชา ศรี
จนัทร์ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ส าหรับวาระน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาวาระน้ีไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยวาระน้ีขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.มนตรีฯ”)  
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระน้ีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

รศ.ดร.มนตรีฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ขอ้ท่ี 24 คณะกรรมการบริษทัฯ มี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติอนุมติั 

ส าหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้น าเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากขอ้มูลผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษทัย่อย บริษทัร่วม ท่ีมีอยูต่ามโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีก าหนดในเบ้ืองตน้ไปเปรียบเทียบอา้งอิงกบัขอ้มูลสรุป
จากรายงานผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยฝ่ายวจิยัและพฒันา สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ท่ีออกเม่ือเดือนธนัวาคม 2567 โดยรายงานดงักล่าว ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะด าเนินการจดัท าข้ึนทุก ๆ 2 ปีโดยบริษทัฯ 
ไดเ้ปรียบเทียบระดบัค่าตอบแทนกบักลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรม รายได ้และมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด 

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2568 
อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทน
พิเศษหรือโบนสั ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน : 
 ประธานกรรมการ  44,000 บาทต่อเดือน  
 กรรมการ   34,000 บาทต่อเดือน  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน  
 กรรมการตรวจสอบ  34,000 บาทต่อเดือน  
โดยอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2566 และปี 2567 

2) ค่าเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด : จ านวน 12,000 บาทต่อ
ท่านต่อคร้ัง เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหา 
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั: พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการเดิม 
4) ส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวสัดิการค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าสมาชิก

สนามกอลฟ์ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพ่ือการพกัผอ่นหรือสันทนาการ (Member Club) 
และสิทธิในการซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) : 
-ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใด- 

อน่ึง ในปี 2567 ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
6,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์ อ่ืนใด ทั้ งน้ี  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 และ
องคป์ระกอบของค่าตอบแทนปรากฎอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2567 (Form 56-1 e One Report) ส่วนท่ี 2 การ
ก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ทุกคณะ 

อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัฯ 
ไดก้ าหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ีย
ประชุม โบนัส ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และตามอ านาจอนุมติัท่ีมี โดยการตอบแทนเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 1,000,000 
บาทต่อคนต่อปี จะตอ้งน าเสนอเป็นวาระการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยระบุ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวสัดิการเพ่ิมเติมดงักล่าว 

ทั้งน้ี ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2567 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 เป็นวงเงินจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
9,0000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ดงั
รายละเอียดขา้งตน้ 
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ดงันั้นจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ตามท่ีได้
น าเสนอมา 

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

4. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
5. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
6. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2568 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้ง
จดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี (ในส านกังานเดิมหรือต่างส านกังานก็ได)้ 
โดยผูส้อบบญัชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่วา่จะติดต่อกนัมาหรือไม่ก็ตามไดสู้งสุดรวมกนัไม่เกิน 7 ปี โดยมีก าหนด 
cooling-off period (ระยะพกั) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลบัมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษทันั้นไดอี้กคร้ัง 

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ สรุปวา่ บริษทัฯ เห็นสมควร
แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขท่ี 3425 หรือนางสาวมณัฑนา สุภานุรักษ ์ทะเบียนเลขท่ี 4151 หรือนางสาวกรทิพย ์
วาณิชวเิศษกลุ ทะเบียนเลขท่ี 6947 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีเหมาะสมของ บริษทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั หาก
ทั้งสามท่านขา้งตน้มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามควร เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 
2568 เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม และเป็นผูส้อบบญัชีท่ี
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ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบั
บริษทัฯ  / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาทต่อปี ซ่ึงปรับลดลงจากปี 2567 เป็นจ านวน 
30,000 บาท และในส่วนค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอค่าบริการดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดงันั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2568 ตามท่ี

กล่าวมา 
เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม

หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2568 ดว้ยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉนัทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0  

 

 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11. เพ่ือความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่

เกีย่วข้องก าหนด 
เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระน้ีไวใ้น

หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ โดยขอน าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปตามเหตุผลเพื่อให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 

11. มีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้ความ
ของขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 11. ดงัน้ี 

ขอ้ความเดิม 
“ขอ้ 11. ในการซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้การซ้ือหุ้นดงักล่าวมี

จ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัการซ้ือหุ้นคืน
ดงักล่าว” 
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ขอ้ความใหม่  
“ขอ้ 11 การซ้ือหุ้นคืนของบริษทัในแต่ละโครงการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การ

ซ้ือหุ้นคืนดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด โดยบริษทัอาจก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการในการอนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละสิบของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษทั
น าเสนอแผนการซ้ือหุ้นคืนต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั และท าการซ้ือหุ้นคืนภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี การแกไ้ขหรือยกเลิกการซ้ือหุ้นคืนของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการอนุมติัการซ้ือหุ้นคืน
ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม” 

รวมทั้ งอนุมติัการมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจพิจารณารายละเอียดในการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกับการแก้ไขขอ้บังคบัดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ และ/หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด
ทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหส้อบถามและส่งค าถามเขา้มา และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี  

-ในวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม- 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 11. เพื่อความสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ 
ท่ีมาประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 495,278,452 100.00 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 
3. งดออกเสียง 0 0.00 

 
วาระที ่11 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี  
 -ไม่มี- 
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เลขานุการบริษทัฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้ด าเนินการน าเสนอระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ครบถว้น เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ล าดบัต่อไปจะเป็นการตอบค าถามท่ี
ไดมี้การส่งเขา้มาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งค าถามเขา้มา ซ่ึงในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น
สอบถามดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีประเดน็
สอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี ้

1. เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ อยากทราบว่า ECF มีแนวทางลดความเส่ียงกรณีท่ีจะต้องระดมทุนใน
อนาคตไว้อย่างไร 

2. ขอเสนอต่อท่านประธานฯ ในการพิจารณาการจัด AGM/EGM เป็นแบบ Hybrid คือ ท้ัง Physical และ 
Online เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ือสารระหว่าง ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท
อย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนีข้อง 
กลต. ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2568 จะสามารถท าได้หรือไม่ เพียงใด 

กรรมการผู้ จัดการ ได้ตอบค าถามในประเดน็การลดความเส่ียงในการระดมทุน โดยบริษัทฯ มีแนวทางใน
การลดต้นทุนทางการเงินซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด และเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ พยายามด าเนินการอยู่  และโดยก่อนท่ีบริษัทฯ 
จะด าเนินการสรุปในเร่ืองการระดมทุนต่าง ๆ กจ็ะพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบก่อนการตัดสินใจ ท้ังเร่ืองของอัตราดอกเบีย้ เร่ืองระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบค าถามในประเดน็การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid โดยบริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณารูปแบบการจัดประชุมแล้วโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปัจจุบันที่มีผลขาดทุน และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะท าให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเป็นสองเท่าจาก
การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดส้อบถามว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม หรือขอ้คิดเห็นใด ๆ เก่ียวกบัวาระน้ีเพ่ิมเติม
หรือไม่ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณต่อผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.25 น. 
 

 
 
 
  

 

นางสาวสุบงกช หงษท์อง     ผูช่้วยเลขานุการบริษทัฯ 
   ผูบ้นัทึกการประชุม  

 
 

ลงนาม....................................................... 
(พลเอกเทอดศกัด์ิ มารมย)์ 
ประธานกรรมการบริษทัฯ 

 
 

ลงนาม....................................................... 
(นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ) 

เลขานุการบริษทัฯ 
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นางสาวสาริสา ทองกิตติกลุ  เลขานุการบริษทัฯ 
ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 


